

บริการ

บริษัท จีพีซี แคปิตอล คอร์पोเรชั่น (GPC Capital Corporation) เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและบริการด้านการประกอบธุรกิจและการลงทุนแก่ผู้สนใจประกอบธุรกิจและลงทุน ตลอดทั้งการดำเนินการเพื่อการย้ายถิ่นที่อยู่ (Immigrants) มายังประเทศแคนาดา

ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าที่สนใจลงทุนทั้งในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกิจในครัวเรือน ซึ่งบริษัทฯ มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการด้านธุรกิจ และมีเครือข่ายการทำงานที่กว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน จึงสามารถให้ความมั่นใจกับผู้ใช้บริการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ประเภทการให้บริการ

1. บริการด้านการลงทุนทางธุรกิจ

ด้วยเครือข่ายการทำงานที่กว้างขวางครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทฯ สามารถนำเสนอและเปิดโอกาสการลงทุนและการเข้าสู่ตลาดในประเทศแคนาดาฝั่งตะวันตกให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานของเรานอกจากจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถเริ่มดำเนินการในประเทศแคนาดาได้แล้ว บริษัทฯ ยังสามารถช่วยจัดหาหุ้นส่วนทางการค้า (Partnerships) พันธมิตรทางการค้า (Strategic Alliances) ที่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศแคนาดาได้อีกทางหนึ่งด้วย

2. บริการด้านการย้ายถิ่นที่อยู่ (Immigration Service)

บริษัทฯ

มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาในการประเมินคุณสมบัติตามความต้องการของรัฐบาลแคนาดา (Needs Assessment) บริษัทฯ

ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค Saskatchewan

และรัฐบาลกลางของประเทศแคนาดา ในหลายกรณี

ผู้สมัครย้ายถิ่นที่อยู่ประสบความสำเร็จในการย้ายถิ่นที่อยู่มายังเมือง

Saskatchewan ภายใต้โครงการ Saskatchewan Nominee Program (SINP)

ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถช่วยให้ผู้สมัครขอย้ายถิ่นที่อยู่ได้รับการอนุมัติเร็วขึ้นในประเภทผู้ประกอบการ (Business Entrepreneur)

โดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจะช่วยแนะนำประเภทธุรกิจ

และการเตรียมแผนงานธุรกิจที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน

ดำเนินธุรกิจของผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ
ในการขอย้ายถิ่นที่อยู่มายังประเทศแคนาดา

3. บริการความช่วยเหลือในการจัดคณะผู้แทนการค้า

บริษัทฯ

สามารถช่วยเหลือในการจัดและนำคณะผู้แทนทางการค้าสำหรับหน่วยงานภาครัฐกิจ
อุตสาหกรรม และภาครัฐบาลของประเทศแคนาดาได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่

3.1 คณะผู้แทนภาครัฐกิจและภาครัฐจากประเทศแคนาดาไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ

จะทำการติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมและหน่วยงานรัฐบาลในประเท
ศแคนาดา กับตลาดการค้าในต่างประเทศ โดยจัดให้มีการพบและเจรจาธุรกิจ
รวมทั้งประชุมหารือในเรื่องต่างๆ กับคู่ค้าและคู่เจรจา

ตลอดทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดการด้านโลจิสติกส์และการเจรจา
อันจะนำไปสู่ผลสำเร็จในการจัดทำข้อตกลงทวิภาคีอันจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายด้า
นการค้า การลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางการค้าที่มีประสิทธิภาพ

3.2 คณะผู้แทนภาครัฐกิจและภาครัฐจากต่างประเทศมายังประเทศแคนาดา

บริษัทฯ จะช่วยกลุ่มอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐจากต่างประเทศ ให้พบปะ/
เจรจา/ ประชุม ร่วมกับนักธุรกิจและหน่วยงานรัฐบาลของประเทศแคนาดา

โดยบริษัทฯ จะช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน

ทั้งการจัดการด้านโลจิสติกส์และการเจรจา

อันจะนำไปสู่ผลสำเร็จในการจัดทำข้อตกลงทวิภาคีอันจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายด้า
นการค้า การลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางการค้าที่มีประสิทธิภาพ

4. บริการวีซ่านักเรียนและวิชาทำงาน

บริษัทฯ

ให้บริการคำปรึกษาและจัดการเรื่องการขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อในประเทศแคนาดา

ปัจจุบันแคนาดาสนับสนุนให้นักศึกษาต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
และมหาวิทยาลัยในฝั่งตะวันตก

โดยมีสิ่งจูงใจในการได้รับประโยชน์จากการอนุญาตวิชาทำงานหลังจากจบการศึกษา
ทั้งนี้

เนื่องจากประเทศแคนาดาขาดแคลนบุคลากรและแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรมแล
ะภาคบริการเป็นจำนวนมาก

ให้โอกาสเราได้ช่วยเหลือคุณ

อย่าลังเลใจในการติดต่อเรา

เรามีความพร้อมและยินดีที่จะช่วยติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้คุณ ได้พบกับที่ปรึกษาที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการที่จะช่วยให้คุณทั้งในเรื่องส่วนบุคคลและธุรกิจให้ประสบความสำเร็จโดยง่าย